

Số: /BC-UBND

Hoàng Xuân, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác trẻ em 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến trẻ em, tình hình trẻ em và công tác trẻ em tại địa phương.

*** Đặc điểm tình hình.**

Hoàng Xuân là xã nằm phía Tây Bắc của huyện Hoàng Hoá cách trung tâm huyện khoảng 18 km với 7.519 số dân. Diện tích tự nhiên 13,45 km², có vị trí như sau:

- Phía bắc giáp huyện Vĩnh Lộc.
- Phía nam giáp xã Hoàng Phương.
- Phía đông giáp xã Hoàng Trung.
- Phía tây giáp huyện Thiệu Hóa.

Xã có 11 thôn với 2.254 hộ = 7519 nhân khẩu. Kinh tế toàn xã trong những năm qua phát triển tương đối toàn diện.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã theo quy định gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh từ xã đến thôn và các hội đặc thù.

Tỷ lệ hộ nghèo: 1,38 %

Mặc dù là xã thuần nông còn nhiều khó khăn thách thức con người ở đây vốn có nguồn gốc lâu đời, có truyền thống văn hoá, truyền thống cách mạng luôn được phát huy và được Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ. Bên cạnh đó được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, UBND sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể, chi ủy chi bộ, nhân dân địa phương. Đặc biệt công tác thực hiện qui định tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em được quan tâm. Qua khảo sát, xét duyệt năm 2024 các tiêu chuẩn đạt được những kết quả khả quan. Trẻ em sinh ra trong năm đều được cấp giấy khai sinh và làm thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời. Xã đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục cả ba bậc học: Trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học và trường Mầm non.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm giúp đỡ kịp thời. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng giảm năm 1,3%. Năm 2024 không có trẻ em bị tai nạn thương tích, không có trẻ em bị xâm hại, ngược đãi.

2. Những vấn đề về trẻ em và công tác trẻ em phát sinh hoặc chưa được giải quyết.

Xã chưa có khu vui chơi riêng cho trẻ em, sự phối kết hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác BV-CS-GD trẻ em đôi lúc chưa được đồng bộ. Điều kiện

tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và các hoạt động xã hội phù hợp cho trẻ em còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, giám sát, đánh giá thực hiện quyền trẻ em.

Ngay từ đầu năm BCH Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chỉ đạo bộ phận chuyên môn đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em; tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chương trình. Thực hiện tốt việc cấp phát thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/5/2024 về việc Triển khai, thực hiện Chương trình phòng chống đuối nước trên địa bàn xã Hoàng Xuân năm 2024; Thông báo số 42/TB-UBND ngày 10/5/2024 về việc tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2024.

2. Công tác bảo vệ trẻ em (ở 3 cấp độ).

- Cấp độ phòng ngừa:

+ UBND xã có các bài Tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về môi nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

+ Cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em;

+ Trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn;

+ Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em;

+ Xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em.

- Cấp độ hỗ trợ

+ UBND xã phối hợp với Ban công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh về Cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại;

+ Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp can thiệp để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

+ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ;

+ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho trẻ em.

- Cấp độ can thiệp

+ Mọi trẻ em khi ốm đau, bệnh tật đều được chăm sóc y tế

+ Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em;

+ Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

+ Tư vấn, cung cấp kiến thức cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này;

+ Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

3. Công tác chăm sóc trẻ em.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho TE được Trạm y tế quan tâm không để xảy ra tình trạng trẻ em bị sốc thuốc, 95% trẻ em được khám và điều trị kịp thời, 100% trẻ em trong độ tuổi cân và uống vitamin A..

Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (SDD) giảm theo hằng năm đến nay còn 7.6%

Vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh, công trình nước sạch của các hộ gia đình có trẻ em sử dụng đạt tỉ lệ cao 90%.

Tỷ lệ học sinh Mầm non- Tiểu học-Trung học cơ sở được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đạt 95%. Trong năm vận động TE ra lớp đạt 100%.

4. Công tác giáo dục trẻ em.

Mọi trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường.

- Sự nghiệp giáo dục: 5 nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2023-2024. Kết quả năm học: của cả ba cấp học cụ thể như sau:

+ *Trường mầm non (Mầm non Hoàng Xuân 1 và Mầm non Hoàng Xuân 2):*

Tổng số cháu đến trường năm học 2023-2024 là 391 cháu đạt 100 %, nhà trường đã tổ chức tốt cho các cháu ăn học bán trú tại trường.

100% trẻ 5 tuổi đã hoàn thành chương trình phổ cập

Tỷ lệ bé chuyên cần lên lớp đạt 100%

Chất lượng giáo viên 100% có trình độ đạt chuẩn trở lên.

+ *Trường tiểu học (TH Hoàng Xuân 1 và TH Hoàng Xuân 2):*

Tổng số lớp trong năm học 2023-2024 là 582 học sinh

Số học sinh lên lớp là 582 học sinh đạt: 100 %

Học sinh chuẩn bị được công nhận “ hoàn thành chương trình tiểu học” vào cuối tháng 5 là : 100%

+ *Trường THCS*

Tổng số học sinh trong năm 2023-2024 là 383 học sinh

Dự kiến tỷ lệ học sinh học lực trung bình trở lên đạt 100 %

Tỷ lệ học sinh học lực yếu kém là 0.0%

5. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em.

Các trường học phối hợp với Phòng giáo dục huyện Hoàng Hóa và Ủy ban nhân dân xã tổ chức cho các em học sinh ở các cấp học được tham gia các chương trình trải nghiệm trong và ngoài huyện để học hỏi, cũng như giao lưu với các trẻ em trong huyện nói chung và trong cụm nói riêng.

6. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

Mọi trẻ em đều được tham gia đầy đủ 9 nhóm quyền mà trẻ em được hưởng:

Quyền được khai sinh và có Quốc tịch

Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Quyền được sống chung với cha mẹ

Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
 Quyền được chăm sóc sức khỏe
 Quyền được học tập
 Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.
 Quyền được phát triển năng khiếu
 Quyền có tài sản

7. Kết quả các dự án, chương trình, mô hình hợp tác quốc tế hoặc vận động xã hội.

Không có dự án

8. Hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em.

Chưa có Quỹ bảo trợ

9. Kinh phí đầu tư cho công tác trẻ em.

(Số liệu báo cáo theo Phụ lục I, II, III gửi kèm công văn)

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. So sánh kết quả, hiệu quả so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần đạt: số trẻ em bị khuyết tật hệ vận động được phẫu thuật đạt tỷ lệ cao 100%, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 100%.

Trong năm không xảy ra tình trạng trẻ em (TE) bị xâm hại tình dục, bị ngược đãi, bị mua bán, bắt cóc. Số trẻ em trong hộ nghèo được hưởng trợ cấp, bảo hiểm y tế theo quy định.

- Tổng số trẻ em dưới 16 tuổi: 2013 cháu

Trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là: 719 cháu

Trong đó: trẻ em mồ côi cha: 23 em; trẻ em mồ côi mẹ: 06 em

Trẻ em khuyết tật: 15 em

+ Số trẻ em bị xâm hại nhân phẩm: không

+ Số trẻ em vi phạm pháp luật năm 2024: không

+ Số trẻ em bị xâm hại tình dục năm 2024: không

+ Số trẻ em nghiện ma túy nhiễm HIV năm 2024: không

- Số trẻ em đăng ký khai sinh đúng thời hạn: đạt tỷ lệ 100%.

2. Những tồn tại, hạn chế.

Một số gia đình chưa thật sự quan tâm đến việc đăng ký khai sinh cho con dẫn đến tình trạng đăng ký khai sinh trễ hạn kéo theo. Địa điểm sinh hoạt vui chơi cho trẻ em xã chưa có.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế (quản lý nhà nước, phối hợp liên ngành, tác động khách quan v.v...).

Nhận thức của một bộ phận nhỏ trong cán bộ nhân dân đối với công tác BV-CS&GD trẻ em chưa được thường xuyên, chưa thấy hết được nguy cơ, tác hại của việc trẻ em bỏ nhà đi lang thang kiếm sống, trẻ lao động sớm; việc theo dõi, quản lý lao động trẻ em trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình chưa chặt chẽ.

Trẻ em thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, cha mẹ. Đa số các em là con nhà nghèo, số khác có cha mẹ ly hôn, phải sống cùng ông bà, bà con nội ngoại.

Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chưa thực sự thường xuyên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo cho trẻ em. Cơ sở hạ tầng tại xã đang trong thời kỳ xây dựng nên một phần nào hạn chế các hoạt động của trẻ em.

IV. KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Mục tiêu chung.

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1408-CT/TTg, ngày 1/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xác định công tác BVCS&GDTE là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp trồng người của xã vì sự phồn vinh của xã hội, sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; Cấp ủy và Mặt trận các đoàn thể cần đưa các chỉ tiêu về BVCS&GDTE vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác BVCS&GDTE giai đoạn 2022-2027 đạt chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ quy định, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của xã trong giai đoạn mới. Tiếp tục duy trì các hoạt động trong công tác BV-CS&GD trẻ em, thực hiện tốt quy định tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em.

Tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy, UBND lãnh chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp khắc phục những hạn chế trong qui định tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em.

2. Các mục tiêu cụ thể.

Trong năm 2024 không có trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em lao động trong môi trường độc hại, không có trẻ em bị xâm hại....

Vận động các tổ chức cá nhân tiếp tục duy trì nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường.

Mọi trẻ em đều được đảm bảo 9 nhóm quyền lợi chính:

Mọi trẻ em đều được tham gia đầy đủ 9 nhóm quyền mà trẻ em được hưởng:

Quyền được khai sinh và có Quốc tịch

Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Quyền được sống chung với cha mẹ

Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

Quyền được chăm sóc sức khỏe

Quyền được học tập

Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.

Quyền được phát triển năng khiếu

Quyền có tài sản.

3. Các chỉ tiêu cần đạt.

Tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em để thăm hỏi, tặng quà tết thiếu nhi 01/6 và tết trung thu cho các cháu trường Mầm non và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

Trong năm tổ chức đầy đủ các hoạt động cho Trẻ em như tết trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hoạt động hè. Hàng năm từ ngày 30/5 đến 30/6 là thời gian cao điểm để toàn xã hội tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân Bảo vệ- chăm sóc

và giáo dục trẻ em; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, tuyên truyền luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục xây dựng và duy trì mô hình nhận đỡ đầu Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 95 %.

4. Nội dung các chương trình, đề án, hoạt động trọng tâm và các mô hình tiếp tục thực hiện. Chưa có

5. Dự kiến tổng kinh phí hoạt động.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6/2024: 1.600.000 đồng.
- Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập: 5.000.000 đồng.
- Tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu nhân dịp tết Trung thu 2024: 500 đồng * 11 thôn = 5.500.000 đồng

Trên đây là báo cáo kết quả công tác trẻ em 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã Hoàng Xuân./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐ-TB&XH (b/c);
- TVĐU; TT HĐND (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Hùng